

## ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.15 แวนโหม้อ่อนค่า หลังดอลลาร์แข็งค่ารับคาดการณ์เฟดขึ้นดบ.มากกว่าคาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 2565)–นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.15 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.10 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทอ่อนค่าจากเย็นวาน หลังทิศทางของดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยวันนี้มองแนวโน้มเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่อ่อนค่า ตลาดยังมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐ และเริ่มมองว่าการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเดือนมี.ค. อาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% จากเดิมที่เคยมองไว้เพียง 0.25%

ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ยังไม่มีอะไรใหม่ ตลาดค่อนข้างไพร่สนกับข่าวเรื่องจะกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test & Go ไปพอสมควรแล้ว

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.05 - 33.25 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (18 ม.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.28590% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.28915%

SPOT ล่าสุด อยู่ที่ระดับ 33.22000 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 114.76 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 114.66 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1326 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.1389 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 33.014 บาท/ดอลลาร์

- กระทรวงการคลังเผย เสนอโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ให้ ครม.พิจารณาไม่ทัน เหตุต้องรอ สศช.เคาะยอดเงินกู้ที่จะใช้ในโครงการ คาดขยายเวลายาวเป็น 3 เดือน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนในภาวะราคาสินค้าแพง

- กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรศ.ดร.กมลวาทิน เป็นประธาน วันที่ 20 ม.ค.นี้ ขอเปิดให้รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยแบบเทสต์แอนด์โก (Test & Go) ได้อีกครั้งในเดือนก.พ.นี้ หลังจากรัฐบาลได้ตัดสินใจระงับไปเมื่อปลายปีก่อน เพราะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุด

- รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารมีความสนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซี โดยในปัจจุบันธนาคารกรุงเทพอยู่ระหว่างหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) ว่ามีแนวทางเรื่องนี้อย่างไร และอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุนคริปโตฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทลูก หรือ การเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นๆ แต่คงไม่ถึงกับปรับโครงสร้างธุรกิจเหมือนกับธนาคารพาณิชย์บางแห่ง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือค้นหาเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยในการแถลงแผนผลักดันการส่งออกปี 65 ว่า ในปี 65 กรมได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกของไทย ทั้งในตลาดหลัก ตลาดรอง และตลาดใหม่ มีทั้งกิจกรรมออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งสิ้น 152 กิจกรรม เพื่อผลักดันให้มูลค่าส่งออกขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3-4% เมื่อเทียบกับปี 64 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 280,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.98-9.07 ล้านล้านบาท

- สภาองค์การนายจ้าง ชี้ "โอมิครอน" กดดันการจ้างงานปี 2565 ไม่กระตือรือร้นโอกาสการจ้างเพิ่มมีต่ำเหตุภาพรวมยังคงต้องรัดเข็มขัด อังไทยว่างงานสูงสุดรอบ 10 ปี และรัฐหนุนฝึกงาน อบรม สกตเด็กจบใหม่ 4.9-5 แสนคน เคือง

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (18 ม.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (18 ม.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

- ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนธ.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. และดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนธ.ค.จาก Conference Board

- นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟดซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้ เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนธ.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตเดือนม.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค. และดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนธ.ค.จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้